

Số: /BC-UBND

Bảo Lâm, ngày tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính xã Bảo Lâm năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND xã Bảo Lâm về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Bảo Lâm báo cáo công tác tự kiểm tra như sau:

#### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch kiểm tra của UBND huyện, UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 27/02/2023 Tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 và kiện toàn Đoàn kiểm tra tại quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 04/5/2023. Đoàn kiểm tra năm 2023 gồm 5 thành viên do đồng chí chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công vụ đối Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các công chức UBND xã và 04 Trưởng đoàn thể.

Trong năm 2023 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 02 lần gồm và 04 cán bộ và 06 công chức. Kết quả kiểm tra các cán bộ, công chức xã đều thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan. Trong các buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đánh giá trực tiếp những việc đã hoàn thành cũng như chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Kết quả cụ thể:

#### 1. Những kết quả đã đạt được

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức UBND xã có mặt đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ, đeo thẻ công chức đúng quy định. Không có cán bộ, công chức hút thuốc lá, uống rượu, bia trong giờ làm việc.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2023: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã xây dựng Nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã; Quy chế tổ chức và hoạt động của ‘Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả’ thuộc UBND xã Bảo Lâm.

Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thái độ giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính, các cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan. Trong việc giải quyết công việc luôn đúng mực, hòa nhã, giải thích, hướng dẫn tận tình cho công dân, giải quyết và trả kết quả đúng thời gian quy định cho công dân.

Việc tổ chức triển khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được UBND xã giao: các đối tượng được kiểm tra đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch công tác năm 2023 và kế hoạch chuyên đề theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ: Kiểm tra hồ sơ công tác hội từ đầu năm 2023. Thực hiện tốt công tác kiểm tra ủy thác vay vốn của từng đối tượng vay và sử dụng có mục đích; Việc họp Ban chấp hành và sinh hoạt chi hội thực hiện theo quy định.

## **2. Những hạn chế cần khắc phục**

- Đối với các công chức UBND xã: một số công chức cần chủ động nghiên cứu kỹ hơn nữa các văn bản để tham mưu tốt hơn cho Chủ tịch UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ mình phụ trách.

- Đối với Trưởng các đoàn thể: Cần chỉ đạo, đôn đốc các chi hội tổ chức sinh hoạt ở các chi hội đầy đủ; Chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện công tác với UBND xã tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Qua công tác kiểm tra đột xuất của đoàn kiểm tra, nhìn chung các đồng chí cán bộ, công chức được kiểm tra cơ bản tuân thủ đúng nội quy, các quy chế làm việc của cơ quan. Trong quá trình kiểm tra còn một số hạn chế nhỏ của các đồng chí cán bộ, công chức, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị bổ sung hoàn thiện theo quy định. Sau đợt kiểm tra các cán bộ, công chức đã khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Bảo Lâm về thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023.

### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện; (B/cáo)
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thành**